

4 ศิลปินจิตอาสาสร้างสรรค์ของที่ระลึก ร่วมสร้างโอกาสต่อชีวิตกับมูลนิธิรามามา

ส่งต่อโอกาสการมีชีวิตอยู่ด้วยการ “ให้” ที่แปรเปลี่ยนจากเงินบริจาคเป็นเครื่องมือแพทย์ ช่วยต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยล่าสุด มูลนิธิรามามาธิบติฯ จัดงานเปิดตัวของที่ระลึก การกุศลคอลเลคชั่น Giving and Happiness (ก๊ฟ ริ่ง แอนด์ แฮปปี้เนส) ปีที่ 4 รายได้ทั้งหมดนำสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ อาทิ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ในการผ่าตัด เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลชนิดต่างๆ ซึ่งยังขาดงบประมาณอีกกว่า 1,400 ล้านบาท จึงจะสามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

โดยมี 4 ศิลปินจิตอาสาชื่อดังที่ออกแบบให้เป็นประจำทุกปี นำโดย “ครูโต” ม.ล.จิราธร จิรประวัติ, “ครูปาน” สมนึก คลังนอก และ “แป้ง” ภัทริดา - “นวล” นวลตอง ประสานทอง ร่วมสร้างสรรค์ลายเส้นสุดอาร์ต มาร่วมพูดคุยถึงแรงบันดาลใจและร่วมส่งพลังการให้ ณ ร้านแกรฮาร์ด สยามเซ็นเตอร์ เมื่อเร็วๆ นี้

พรรณสิริ คุณากรโพลบลีย์ ผู้จัดการมูลนิธิรามามาธิบติฯ กล่าวถึงกิจกรรมครั้งนี้ว่า “ตลอดระยะเวลา 50 ปี มูลนิธิรามามาธิบติฯ ได้รับน้ำใจจากทั้งผู้บริจาคและจิตอาสาในหลายสาขาอาชีพ เพื่อช่วยเป็นสะพานบุญร่วมกัน ของที่ระลึกการกุศลนั้นเป็นอีกช่องทางหนึ่งซึ่งช่วยเหลือผู้ป่วยได้เช่นกัน ดังนั้นจึงขอขอบคุณศิลปินทุกท่านที่มาช่วยออกแบบลวดลายพิเศษเพื่อจัดทำของที่ระลึกทุกปี เพราะเชื่อว่าทุกท่านที่ซื้อของจากมูลนิธิรามามาธิบติฯ ไปนั้นมิจิตศรัทธาที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยทางเราจึงอยากให้ทุกท่านได้รับของที่ระลึกที่สวยงามน่าใช้กลับไป หรือส่งต่อเป็นของขวัญในโอกาสต่างๆ ก็จะนำความสุขใจให้แก่ทั้งผู้รับและผู้ให้”

Better Together ประสานพลัง สร้างโอกาสต่อชีวิต คือคอนเซ็ปต์การออกแบบในปีนี้อย่างศิลปินแต่ละท่านได้ตีความและถ่ายทอดแรงบันดาลใจออกมาเป็นลายเส้นอันเป็นเอกลักษณ์ และมีความหมายน่าสนใจ



“เวลาที่เรายู่กับใคร บางทีเราไม่ต้องบอกรัก แล้วคนนั้นก็ไม่ได้บอกรักเรา แต่เรารู้สึกได้ด้วยเหตุผลหลายๆ อย่าง รูปที่ครูวาดนี้เป็นรูปความรักที่ไม่ต้องแสดงออก” แรงบันดาลใจจาก “ครูโต” ม.ล.จิราธร จิรประวัติ

“โคคุณเทวดา คล้องแขนกันไปด้วยใจเบิกบาน มาจากความเชื่อว่า ผู้ให้จะมีหัวใจเป็นเทวดา ยิ่งจับมือกัน เดินด้วยกัน ให้ด้วยกัน ยิ่งมีพลัง อยากชวนทุกคนมาร่วมคล้องแขนกันมาซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีลวดลายเทวดาตัวน้อย หวังว่าทุกครั้งที่คุณได้ใช้ของเหล่านี้ คุณจะได้อยู่กับ

ตัวเองที่ได้เป็นผู้ให้ไปด้วยกัน” แรงบันดาลใจจาก “ครูปาน” สมนึก คลังนอก

“การจับมือกันเพื่อเป็นการเพิ่มพลังให้กัน เลือกใช้สีสดใสเพราะอยากให้เห็นที่ให้เห็นหรือได้ใช้ของ ได้พลังจากสีที่ใช้” แรงบันดาลใจจาก “แป้ง” ภัทริดา ประสานทอง

“เป็นภาพวาดการจับมือกันที่ดูเหมือนเดินร่วมกันอยู่อยากให้เห็นว่าในการจับมือกันได้สร้างความสุขใจในการเป็นผู้ให้ผู้รับเหมือนกับการเดินร่วมกันค่ะ” แรงบันดาลใจจาก “นวล” นวลตอง ประสานทอง

ภายในงานเปิดตัวสินค้าที่ระลึกคอลเลคชั่นใหม่ “ก๊ฟ ริ่ง แอนด์ แฮปปี้เนส” ที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์ “Better Together ประสานพลัง สร้างโอกาสต่อชีวิต” ยังคงคับคั่งไปด้วยแฟนคลับของศิลปินแต่ละท่านที่มาร่วมอัพเดทคอลเลคชั่นสุดพิเศษนี้ นอกจากนี้ มูลนิธิรามามาธิบติฯ ยังได้รับอนุญาตจากทั้ง 4 ศิลปินให้นำลวดลายดังกล่าวจัดทำเป็นของขวัญ การกุศลสำหรับวันแต่งงาน อาทิ ถุงผ้า กระเป๋าแบบต่างๆ และสมุดโน้ต โดยคู่บ่าวสาวสามารถเลือกสีเลือกลายเส้น และระบุชื่อได้ตามต้องการ.